

Số: 138 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO**Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác
của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam**

Ngày 10 tháng 02 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2016, bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2017. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan về các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại khu vực và toàn cầu thấp hơn dự báo; xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng; giá dầu thô giữ ở mức thấp; rét đậm, rét hại đầu năm ở miền núi phía Bắc; hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long; sự cố ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng ở 4 tỉnh miền Trung; lũ chồng lũ ở Miền Trung và Nam Trung Bộ; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; một số ngân hàng thương mại yếu kém; nhiều dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát vốn...

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nước ta đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, GDP tăng 6,21%, môi trường kinh doanh được cải thiện, có trên 110 nghìn doanh nghiệp thành lập mới (mức tăng cao nhất từ trước đến nay).

Sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giúp mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Hai bên đã tích cực phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và các chính sách phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ và tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với dịch vụ hành chính nhà nước; giải quyết, xử lý ý kiến, kiến nghị của nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Các ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các phiên họp Chính phủ, trong các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tiếp thu, nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền và lưu ý trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của mình. Các nhiệm vụ phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và có kết quả tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam cũng còn những tồn tại cần tập trung giải quyết như: công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân có lúc, có việc chưa sâu sát, chưa kịp thời; việc phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân tuy có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; một số cơ quan chủ trì soạn thảo khi gửi văn bản lấy ý kiến của MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách còn chậm, thời gian ngắn nên chất lượng tham gia ý kiến chưa cao; một số địa phương còn chưa chú trọng công tác phối hợp lấy ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2017

Với chủ đề công tác năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn sát cánh cùng Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

1. **Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.** Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các chương trình cụ thể với nhiều hình thức phù hợp. Tăng cường công tác thông tin, tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta cả trong nước và ngoài nước góp sức xây dựng quê hương, đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; có cơ chế, chính sách thu hút các chuyên gia là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài.

2. **Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lấy ý kiến để nâng cao chất lượng xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật.** Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phản biện xã hội đối với các dự thảo luật, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Sớm phối hợp tổ chức Hội nghị giữa Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã; phối hợp tổ chức góp ý Luật về Hội, các chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc và miền núi; các văn bản quy phạm pháp luật khác.

3. **Phối hợp trong phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo.** Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực phối hợp trong cải cách hành chính; xử lý tốt các thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công để tạo sự chuyển biến mạnh từ Trung ương đến địa phương.

4. **Phối hợp chặt chẽ trong triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;** “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ; vận động khắc phục những nhận thức và hành vi lệch lạc về văn hóa, đạo đức; những thói hư tật xấu trong lối sống, tình trạng lãng phí, khoa trương, tốn kém trong việc cưới, việc tang, việc tổ chức các sự kiện, lễ hội...; thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; minh bạch, công bằng trong bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh; vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, ngừa phát hiện tố giác tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội”.

5. **Khơi dậy và phát huy sự sáng tạo của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước; cổ vũ và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp của thanh niên; hình thành phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.**

6. Phối hợp chặt chẽ, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Công an; Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành rà soát các phong trào ở cơ sở, đề xuất giải pháp bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận đang triển khai hiện nay.

2. Các Bộ: Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020”.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

- Hướng dẫn về kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

- Tổ chức khảo sát và nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ;

- Đề xuất về sinh hoạt phí của cán bộ Mặt trận không chuyên trách ở các cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

- Tổ chức triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghiên cứu việc thành lập Hội đồng tư vấn Tôn giáo Quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp thu việc đề nghị sửa đổi Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đồng thời xử lý trong quá trình xây dựng Đề án “Cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố”.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả công tác xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề và bảo vệ môi trường.

6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát và tổ chức Hội nghị biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có giải pháp khuyến khích các tôn giáo tích cực tham gia việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thực hiện có hiệu quả “Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

8. Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng các Ủy ban của Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng và thẩm định Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (theo khoản 3, Điều 16 Luật MTTQ Việt Nam); Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về các hình thức giám sát và phản biện xã hội (theo Điều 27, Điều 34 Luật MTTQ Việt Nam).

9. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu khả năng xây dựng phần mềm tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo áp dụng trên cả nước, trong đó có cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc nghiên cứu, đề xuất đưa định mức lương và phụ cấp cán bộ Mặt trận chuyên trách vào dự thảo Đề án cải cách tổng thể tiền lương theo nguyên tắc đảm bảo mối tương quan về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị.

11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngay từ đầu trong quá trình hoạch định, xây dựng pháp luật và chính sách quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phản biện xã hội.

12. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn việc công khai kết luận thanh tra (theo Điều 39, Luật Thanh tra); Bộ Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo việc công khai trong đấu thầu (theo Điều 180, Luật Đấu thầu và Khoản 2, Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng) để MTTQ Việt Nam, các cơ quan truyền thông và nhân dân tiếp cận đầy đủ thông tin phục vụ quá trình tham gia giám sát.

13. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

14. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp xây dựng Chương trình phối hợp công tác ngay từ những tháng đầu năm

2017; thực hiện có nền nếp việc triển khai và tổng kết chương trình phối hợp hàng năm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp triển khai; các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh/thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TIẾT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). 504

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Văn Tùng